



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2567 หน้า 13 มูลค่าข่าว 123,849.-

## ‘มศว’ แลกผลงาน-เป้าอนาคต มหา’ลัยโลก-ศูนย์เรียนรู้ทุกมิติ



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแลกเปลี่ยนผลงาน และอนาคต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นำโดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนิสิต โดย รศ.ดร.สมชาย กล่าวว่า แม้แนวโน้มของการเกิดที่ลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต่างๆ กำลังเจอ ปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม มศว ยังรับนิสิตได้ตามเป้าหมายในแต่ละปีและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลจากความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยนี้ ทำให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากต่าง ๆ มาได้อย่างแข็งแกร่ง และยืนหยัดเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรทุกระดับต่อไป และพัฒนาในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆ กัน เช่น ด้านวิชาการ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคมไทย ในวงกว้าง มีการพัฒนาระดับมาตรฐาน อาจารย์ การสอนไปสู่ระดับสากลโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มศว ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนานิสิตทุกด้าน ทั้งวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

ความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันในทีม เพื่อเตรียมนิสิตให้พร้อมสู่การเผชิญโลก การทำงานในอนาคต โดยมุ่งมั่นในการพัฒนานิสิตสู่การเป็น SWU SMART STUDENT นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตและบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันจำนวนนิสิตต่างชาติก็มีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

มหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพ เช่น อาคารเรียน อาคารกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากร โดยมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ทันสมัย Green and Smart University

ทั้งนี้ มศว ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างยั่งยืน นำทรัพยากรทางวิชาการและการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นโมเดลต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการมีส่วนร่วม กับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติในทุกมิติ สมกับนามพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความหมายว่า มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร